

ที่ สต ๐๐๐๒๖/ ๑ ๕๖๕๒



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ตามบัญชีแนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนะนำศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๕ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่สำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยเพื่อเป็นศูนย์การศึกษา เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของระบอบประชาธิปไตยของไทย ความเป็นมาของการเมืองและการเลือกตั้ง ความเป็นมา ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีการจัดตั้งสถานีจำลองสาธิต การเลือกตั้ง ขั้นตอนการใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านกระบวนการทางรัฐสภาและห้องนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาการ ของการเมืองและการเลือกตั้งไทย ลำดับเหตุการณ์การเมืองไทยและเมืองโลก โดยมีการนำเสนอ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ และจัดให้มีวิทยากรให้ความรู้ในแต่ละสถานี การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มาเยี่ยมชม ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยได้เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์และมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และพัฒนาการเมืองของไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) และTiktok (ติ๊กต็อก) ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย หรือขอนัดหมายวัน เวลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๘๙๕๘ - ๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านและผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย
จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจตรี 

(เดชพล กอสานาน)

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๘๙๕๘ - ๖๑

